
 

สุนทรพจน์กล่าวเปิดงาน 

โดยพระคาร์ดินัล ออสโวล์ กราเซีย 

พระคาร์ดินัลโบ ประธานสหพันธ์การประชุมบิชอปแห่งเอเชีย 

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ พระอัครสังฆราชแห่งกรุงเทพฯ เจ้าบ้านผู้ใจดี 

พระคาร์ดินัล อาร์ชบิชอป บิชอป ข้าราชการจากรัฐบาลไทยที่เคารพ สมาชิกในการประชุมครั้งนี้ 

แขกผู ้มีเกียรติ ผู ้แทนจากพระศาสนจักรแห่งเอเชียและที่อื ่น ๆ คุณพ่อ ซิสเตอร์ และทุกคนที่ เข้าร่วม              

การประชุมกับเรา ณ ที่นี ้รวมถึงผ่านทางระบบออนไลน์ 

ขอสวัสดีและต้อนรับทุก ๆ ท่าน ข้าพเจ้าต้องการทักทายผู ้ที่ร ับชมเราผ่านทางระบบออนไลน์                    

เป็นพิเศษ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ขอบคุณที่เข้าร่วมการประชุมกับเราในครั้งนี้ 

วันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินทางของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ

สำหรับ FABC เรามารวมตัวกันที่นี่ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อดำเนินการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของเรา       

เรามีการประชุมหลักทั้งสิ้น 11 หัวข้อ เราพบกันทุก 2-3 ปี ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนต่างชื่นชมและประทับใจ            

ต่อการจัดประชุมในทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา ล่าสุดที่โคลัมโบ ก่อนหน้านั้นที่เวียดนาม กรุงมะนิลา เกาหลีใต้และ  

ในปี ค.ศ. 2000 ณ ที่แห่งนี้ บ้านผู้หว่าน สามพราน 

พวกเราส่วนใหญ่ทราบดีว่าการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ใช้เวลาหลายปีในการจัดเตรียม ข้าพเจ้า               

ขออนุญาตพูดถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมอันยาวนานโดยสังเขป เพื ่อให้เราร่วมกันตระหนักว่า                        

ความเป็นหนึ่งเดียวกันและภราดรภาพทีเ่กิดข้ึนระหว่างการเตรียมความพร้อม ได้เปิดทางให้เราได้มาอยู่ร่วมกัน

ที่นี่ในวันนี้ ด้วยความปีติยินดี ความความหวัง ความกระตือรือร้น และความคาดหวัง เราจึงสามารถบันทึก

ประวัติศาสตร์ของการประชุมนี้ไว้ได ้

ผู้เข้าร่วมงานของคณะสงฆ์ทั่วโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ จะเห็นว่าบิชอปในลาตินอเมริกาได้ถูกย้ายไปยัง                

เมือง Puebla, Medellin, และ Aparecida ปัจจุบันสิ่งที่หายากคือเอกสารของพระศาสนจักรที่มาจากลาติน

อเมริกา ซึ่งไม่ได้อ้างอิงถึงเมือง Aparecida ชื่อที่สูญหายไปเหล่านี้หมายถึงการประชุมในทุก 10 ปี จัดขึ้นโดย

สหพันธ์สภาบิชอปแห่งลาตินอเมริกา (CELAM) ซึ ่งเทียบเท่ากับ FABC  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส                   

ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งพระคาร์ดินัลแบร์โกกลิโอแห่งบัวโนสไอเรส เป็นเสาหลักในการรวบรวมเอกสาร                

จนสำเร็จสมบูรณ์ เอกสารดังกล่าวมีอิทธิพลต่อพระองค์มากเพียงใด สามารถเห็นได้จากการอ้างอิงถึงเมือง 

Aparecida ในพระสมณสาส์นเตือนใจความชื ่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium) เมื ่อครั้ง                 



 

ตรัสในที่ประชุมครั้งหนึ่งว่า พระสมณสาส์นดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารฉบับแรก ๆ ที่ออกโดยพระองค์               

ได้ช่วยลำดับความสำคัญของงานอภิบาลที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที ่จะกำหนดให้เป็นแบบแผนสำหรับ                   

พระศาสนจักรในยุคปัจจุบัน  ดังนั้น จึงเกิดคำถามขึ้นว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ FABC จะมีสิ่งที่คล้ายกันเช่นนี้? 

สิ่งที่สามารถช่วยลาตินอเมริกาก็สามารถช่วยเอเชียได้เช่นกัน การประชุมใหญ่เช่นนี้จะไม่ช่วยให้พระศาสนจักรของ

เราในเอเชียฟื้นฟูและสามารถขับเคลื่อนที่ไปได้ตามพระประสงค์ของพระองค์เชียวหรือ? พระศาสนจักรจะได้

ร่วมกันทำงานเพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียที่ดียิ่งขึ้น 

หลังจากหารือเรื่องนี้กับบรรดาอดีตประธาน CELAM โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในความทรงจำของเรา

เป็นอย่างดีและเพิ่งจากพวกเราไปเฝ้าพระบิดา พระคาร์ดินัลเคลาดิโอ ฮุมเมส เราได้รวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

รูปแบบการจัดประชุมดังกล่าว เนื่องจากเป็นการประชุมระดับนานาชาติ จึงจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ จาก                

สันตะสำนัก ข้าพเจ้าจึงได้นำเสนอข้อเสนอนี้แด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ผู ้ให้การสนับสนุนและ                     

ให้กำลังใจอย่างเต็มที่ พระองค์ทรงเชื้อเชิญพวกเราให้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญตามแผนสำหรับเอเชีย 

แนวคิดนี้ถูกนำเสนออย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการกลางและได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์             

ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น เราจึงเริ่มหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ การปรับแนวคิด 

และการวางแผนด้านการคมนาคมขนส่ง 

ข้าพเจ้าได้แบ่งปันความคิดนี ้กับพระคาร์ดินัล Luis Antonio Tagle ซึ ่งขณะนั้นอยู่ที่กรุงมะนิลา 

ต่อจากนั้นเราก็ได้นำเสนอความคิดนี้ให้แก่สมาชิกของสำนักงาน FABC ที่เกี่ยวข้องกับเทววิทยา เมื่อตกผลึก

ทางความคิด เราจึงตัดสินใจว่าจะนัดประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบการเฉลิมฉลอง 50 ปี ของการประชุม 

FABC  ครั้งแรก ซึ่งนักบุญเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปา ได้เสด็จเยือนกรุงมะนิลา โดยภายใต้โอกาสสำคัญเช่นนี้ 

เราจึงตั้งชื่อว่า FABC 50 

หลังจากนั้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บิชอป Allwyn D’silva ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ

การประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ และสมาชิกหรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับเทววิทยาได้จัดตั้งคณะกรรมการหลักชุดแรก

และเริ่มระดมความคิดกัน ข้าพเจ้าต้องการให้ Misereor มงซินญอร์ Pirmin Spiegel และมงซินญอร์ Josef Sayer 

ร่วมกับ Dr. Ulrich Fusser เดินทางมาที่กรุงโรม เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแนวคิดนี้กันเพื่อเริ่มดำเนินการ บทบาทของ

พวกเขาในการสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวในลาตินอเมริกากับ CELAM มีความสำคัญอย่างมาก              

ในระยะแรกนี ้ เช่นเดียวกับความช่วยเหลือจากคุณพ่อ Raymond O'Toole ซึ ่งเคยเป็นเลขาธิการ FABC                   

ผู้จัดเตรียมเนื้อหาที่จำเป็นในการประชุมอย่างละเอียด และไดใ้ห้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก 



 

บิชอป Allwyn เริ ่มทำงานทันทีและจัดการประชุมระดับภูมิภาค ข้อสรุปของพวกเขาถูกบันทึกไว้

โดยสังเขปในเอกสารให้คำปรึกษาเพื่อให้การประชุมใหญ่ของเราสามารถจัดขึ้นได้ในปี 2020 เพื่อเฉลิมฉลอง

สุวรรณสมโภชของ FABC 

เมื่อแผนการจัดงาน FABC มาถึง เราก็เริ่มได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 มันส่งผล

กระทบต่อเราอย่างรุนแรง หลายคนเสียชีวิต เรายังสูญเสียสมาชิกอีกหลายท่านจากเหตุการณ์นี้ รวมไปถึง                

พี ่น ้องบิชอป เราได้ร ับความโศกเศร้า ความเจ็บปวด ความสูญเสีย ความทุกข์ และความโดดเดี ่ยว                             

แตก็่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจ (สงบนิ่ง) 

เราปรับตัวเพื ่อตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ แม้ว ่าจะต้องเลื ่อน FABC 50 มากกว่าหนึ ่งครั้ง                       

การวางแผนของเรายังคงดำเนินต่อไปผ่านทางระบบออนไลน์ จากปี ค.ศ. 2020 จนถึงล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว               

กลุ ่มผู ้ดำเนินการหลักซึ ่งตอนนี ้ได้พัฒนาเป็นคณะกรรมการจัดงานได้ประชุมผ่านช่องทางดิจิทัล 2-3                       

ครั ้งต่อเดือน โดยปกติจะเป็นในวันจันทร์ คุณพ่อ William LaRousse ผู ้ช ่วยเลขาธิการ FABC ได้บันทึก

รายละเอียดทั้งก่อนและหลังการประชุม  ดังนั้น เอกสารทีเ่ราบันทึกไว้จึงมีความสมบูรณ์ 

เอกสารแนะนำ FABC 50 ถูกเผยแพร่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2020 และทุกท่านสามารถเห็น

คำตอบของแต่ละคนในเอกสาร FABC ทีไ่ด้รับการเผยแพร่หลังจากนั้น เอกสารเหล่านี้ช่วยให้เราจัดงานประชุม 

FABC 50 ได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายหลักในการ “ออกไปสู่หนทางที่แตกต่าง” เช่นเดียวกับ

บรรดาโหราจารย์ไดท้ำ ซึ่งได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าภายหลังจากท่ีได้พบพระกุมาร 

เรามีพิธ ีเปิด FABC 50 ในพิธ ีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก                  

ด้วยความไว้ใจในคำวอนขอของพระนาง  จึงได้ม ีการเร ิ ่มสวดภาวนาเพื ่อ ให ้การประช ุมใหญ่สามัญ                       

ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวดภาวนาในช่วงพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ 

ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 12 ตุลาคม 2022 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2022 กระบวนการการประชุมจะเข้มข้นขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกบิชอปของสมัชชานี้จะดำเนินการอย่างรับผิดชอบด้วยจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของ 

FABC 50 ในการยืนยัน การสืบสาน และการฟื้นฟูพระศาสนจักรในเอเชีย ซึ่งจะธำรงไว้และสานต่อภารกิจ   

เพ่ือภูมิภาคเอเชียที่ดียิ่งขึ้น 

โดยในสามวันแรกจะเป็น “การเยี่ยมชมเอเชีย” ประเทศสมาชิกทั้ง 29 ประเทศของ FABC ได้รับ

เชิญให้นำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศของตน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนาและ

ความท้าทายพิเศษอ่ืน ๆ สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิก แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้ถูกถ่ายทอดสดเนื่องจากมุ่งเป้า

ไปที่ผู้เข้าร่วมการประชุม แต่ผู้ชมที่รับชมทางบ้านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแบบออนไลน์ระหว่างการสัมมนาใน



 

ทุกวันอาทิตย์ รายละเอียดจะอยู่ในเว็บไซต์ FABC 50 โดยวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2022 จะเป็นการเชื่อมโยง

ประเด็นระหว่าง “การเยือนเอเชีย” ในสัปดาห์หน้าซึ่งเราจะศึกษาความท้าทายพิเศษในเอเชียเชิงลึกเป็นเวลา 

6 วัน ในวันอาทิตย์ เราจะได้ร่วมพูดคุยกับหลากหลายผู้คนในภาคสนาม เป็นต้นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

จากความเป็นจริงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในเอเชีย 

ตั้งแต่วันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2022 เราจะร่วมกันไตร่ตรองและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อพระศาสนจักรเอเชีย และเราจะดำเนินการดังกล่าวควบคู่ไปกับ              

การพิจารณาเอกสารล่าสุดของสมเด็จพระสันตะปาปา โดยเอกสารดังกล่าวนี้เน้นย้ำถึงสภาพความเป็นจริง

เหล่านี้ อาทิ การระบาดของโรคติดต่อ โลกาภิว ัตน์ การก้าวเข้าส ู ่ย ุคดิจ ิท ัล การขยายชุมชนเมือง                            

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตผู้อพยพย้ายถิ่น ธรรมาภิบาลทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 

ศาสนาในสังคมปัจจุบัน ค่านิยมของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง ประเด็นเรื่องเพศ ชนพื้นเมือง ความมุ่งหวังของ

บรรดาเยาวชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราได้รับผลกระทบอย่างไร และพระศาสนจักรกำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือ

ปรับตัวอย่างไร  ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราจะเชื่อมโยงความเป็นจริงเหล่านี้กับการไตร่ตรองในเอกสารล่าสุด

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดยเฉพาะพระสมณสาส์นเตือนใจความชื ่นชมยินดีแห่งพระวรสาร 

(Evangelii Gaudium) พระสมณสาส์นเวียนทุกคนเป็นพี่น้องกัน (Fratelli Tutti) พระสมณสาส์นเวียนขอสรรเสริญ

องค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si') พระสมณสาส์นเตือนใจความปิติยินดีแห่งความรัก (Amoris Laetitia) และ

พระสังฆธรรมนูญจงประกาศพระวรสาร (Praedicate Evangelium)  เราจะไม่เพียงแต่พูดคุยเกี ่ยวกับ                 

ความเป็นจริงเหล่านี้เท่านั้น แต่จะเน้นที่บทเรียนที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้เราในฐานะพระศาสนจักรเอเชีย

ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้  ในยุคดิจิทัล หลายภาคส่วนจะมีการลงคะแนนเสมือนจริงในขณะที่เราสำรวจวิธี

ปรับเปลี่ยนพระศาสนจักร การปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นโดยอาศัยวิธีการใหม่ ๆ สำหรับงาน   

ด้านการอภิบาลดูแลครอบครัว การภาวนา การสร้างนิสัย และพันธกิจที่เกี่ยวข้องในยุคดิจิทัล สำหรับ การ

สนทนา การสร้างสันติภาพ และความปรองดอง การเร่งให้ความสำคัญต่อบรรดาเยาวชน บทบาทของสตรี               

ในพระศาสนจักร เพื ่อประกาศข่าวดีผ่านการเสวนาระหว่างศาสนา เพื ่อนำและปกครองพระศาสนจักร                       

ไปในหนทางแห่งการทำงานร่วมกัน 

ในการทำให้เกิดประสิทธิภาพเช่นที่ได้กล่าวมา เราจำเป็นต้องจัดการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มี

เวลาแห่งการภาวนาอย่างเงียบๆ การรับศีลอภัยบาป และบทอ่านจากพระคัมภีร์  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ได้สอนเราถึงคุณค่าและความสำคัญของการภาวนาอย่างเงียบ ๆ การรำพึงเงียบ ๆ เป็นเวลา 4 นาที หลังจาก                 

การประชุมที่จัดติดต่อกัน โดย World Synod of Bishops หลายคนคิดว่าขั้นตอนการปฏิบัตินี้ดูแปลกในตอน



 

เริ่มต้น แต่บัดนี้กลายเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ซึ่งจำเป็นสำหรับเราที่จะซึมซับและปรับเปลี่ยนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้

ร่วมกัน สิ่งนี้ทำให้แน่ใจว่าเราได้รับการนำทางจากพระจิตเจ้า ผู้บรรเทาใจของเรา ผู้ทรงสถิตอยู่กับเราตลอดเวลา 

ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งและทรงคอยช่วยเหลือเราด้วยลมปราณแห่งชีวิต  ในภารกิจของวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 

2022 คนเลี้ยงแกะแห่งเอเชียจะเยี่ยมชมวัดในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียผ่านสื่อเสมือนจริง ซึ่งเปรียบเสมือนการ

ชุบชีวิตตัวเองด้วย “กลิ่นของแกะ” เพื่อรับประกันว่าการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้เลี้ยงแกะจะไม่ได้เป็นเพียง

ทฤษฎี แต่จะเป็นการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าผ่านการรับใช้ด้วยความรักอย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุนี้ เราจะใช้ช่วงสองสามวันแรกของสัปดาห์ถัดไปในการแยกแยะและคาดการณ์อนาคตถึงหนทาง

ใหม่ ๆ สำหรับพระศาสนจักรที่จะทำงานเพื่อพัฒนาเอเชียให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ 

ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุได้ว่าบทบาทของเราในการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด เรา

กำลังดำเนินการที่จะเป็นและยังคงเป็นพระศาสนจักรเอเชียที่ประกาศข่าวดี มีความเกี่ยวข้องกับผู ้คน และ

ตอบสนองในการรับใช้ผู้อื่นในประชาคมเอเชีย เราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดี

จากทุกคน หากขาดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของบรรดาสมาชิกของการประชุมครั้งนี้ และไม่ยึดมั่นในพันธกิจ

ของพระศาสนจักรในการประกาศเผยแพร่พระหรรษทานของพระเจ้า ข้าพเจ้ารู้ดีว่าทุกคนจะช่วยกันภาวนาวอน

ขอตลอดช่วงเวลานี้ เพ่ือความสำเร็จของการประชุมใหญ่สามัญ FABC 50 ขอขอบคุณทุกคน และโปรดช่วยกัน

ภาวนาต่อไปอย่างจริงจัง เป็นต้น ระหว่างช่วงเวลาของการประชุมครั้งนี้ 

เราต้องการการนำทางของพระจิตเจ้าเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญและพากเพียร ด้วย

ปรีชาญาณและวิสัยทัศน์ สามารถลำดับความสำคัญของพระศาสนจักรเอเชียและร่วมกันปรับโครงสร้าง FABC 

ตามความเหมาะสม ขอให้เราจงมีความกล้าที่จะไม่ยึดติดเมื่อสิ่งต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีปรีชา

ญาณที่จะพบวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ภารกิจของเราประสบความสำเร็จ และมีพละกำลังที่จะก้าวเดินไปบน

หนทางใหม่ ๆ เหล่านี้ 

ภายในสิ้นสัปดาห์นั้น วันที่ 30 ตุลาคม 2022 FABC 50 จะปิดฉากลง โดยจะแสดงให้เห็นวิสัยทศัน์

ใหม่เกี่ยวกับวิถีทางของพระศาสนจักเอเชียผ่านข้อสรุปและเอกสารสุดท้าย แผนสำหรับการปรับโครงสร้าง 

FABC จะได้ข้อสรุป หรืออย่างน้อยต้องมีการกำหนดทิศทางเพื่อที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งข้อสรุปสำหรับอนาคต 

พระคาร์ดินัล Luis Antonio Tagle ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาให้เป็นผู้แทนพระองค์ ซ่ึงพระคาร์ดินัล

จะสรุปการประชุมอย่างเป็นทางการ 

ข้าพเจ้าขอย้ำว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดที่เราจะแยกย้ายกันไป การเดินทางของเราจะยังคงไปต่อร่วมกัน ในปี

หน้า เราจะมุ่งมั่นที่จะไตร่ตรองหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมสามัญครั้งนี้ ทั้งในระหว่างการ



 

ประชุมคณะกรรมการกลาง FABC ประจำปี และที่สมัชชาแห่งทวีปเอเชีย (Asian Continental Synod)               

ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2023 บทสรุปสุดท้ายจะถูกนำมาดำเนินการในเดือนต่อ ๆ ไป และเราให้

คำมั่นว่าจะยังคงดำเนินการต่อไปด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อฟื้นฟูพระศาสนจักรเอเชียในปีต่อๆ ไป เพื่อร่วมกัน               

ก้าวเข้าสู่ในทศวรรษใหม ่

เพื ่อนพี่น้องที ่รักทุกท่าน ข้าพเจ้าขอให้ท่านร่วมสวดภาวนา โดยเฉพาะในพิธีบูชาขอบพระคุณ                    

วันอาทิตย์จนจบการประชุม ให้เราร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทานนี้ โดยการขับร้องบทเพลง 

Song of Asia บ่อย ๆ ขอให้หัวใจของพระศาสนจักรเอเชียเต้นไปพร้อมกับจังหวะและเสียงของบทเพลงนี้ 

ขอพระเจ้าทรงนำหัวใจทุกดวง ความรู้สึกนึกคิด และตัวตนของเราแต่ละคน และทรงอนุญาตให้เราเป็น

ผู้ร่วมสร้างอนาคตแห่งสันติภาพ ความปีติยินดี และความหวัง  ขอให้พระนางมารีย์ มารดาแห่งพระศาสนจักร 

และนักบุญโยเซฟ ภัสดาผู้บริสุทธิ์ยิ่งของพระนาง วิงวอนเพ่ือเรา  ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรให้พระศาสนจักร

เอเชียได้ร ับการฟื ้นฟูและปรับปรุงภายหลังการประชุมใหญ่สามัญครั ้งนี ้  ขอให้พระเจ้าทรงอวยพร                        

พวกเราทุกคน ในห้วงเวลาที่ เราทำให้ FABC 50 เป็นจริง  ต่อจากนี้ไป เราจะก้าวเดินไปพร้อมกันใน                      

ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการประชุมใหญ่สามัญ FABC 50 นี้ ซึ่งเรามั่นใจว่าจะนำเอเชียไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ที่ด ีขึ ้น ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขและจะได้เรียนรู ้ซึ ่งกันและกันอย่างมากมาย                    

ณ บ้านผู้หว่านแห่งนี้ ขอขอบคุณ 


